

Bầu Cử Hội Trưởng Hội TQLC Nam CA. Nhiệm kỳ 2025-2027

Sau thời gian dài và nhiều lần thông báo trên diễn đàn mxnamca, Hội TQLC Nam CA đã họp mặt để bầu Hội Trưởng vào Ngày 30/3/2025.

Tổng số TQLC tham dự là 30 người, ngoài ra còn có Luật Sư Cố Vấn Văn Khanh và quý chị yểm trợ



Các Niên Trưởng Ngọc Đường, Huy Lễ, Trọng Độ



Quý chị trong ban yểm trợ.

Hội Trưởng Vũ Trọng Oánh tường trình ưu khuyết trong nhiệm kỳ:

-Vì là Hội Non-profit có giấy phép của Tiểu Bang nên phải khai báo cho đúng thủ tục pháp lý.

-Hội TQLC Nam CA là thành viên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, nhưng thiếu nhân sự tham gia sinh hoạt cộng đồng và các hội đoàn bạn.

-Một vấn đề hết sức tế nhị nhưng cần phải nêu ra để mọi thành viên thông cảm và giúp đỡ yểm trợ cho Ban Chấp Hành trong việc “chia buồn”. Anh nói:

-Trong nhiệm kỳ, tôi đã mua sẵn 10 lá Quốc Kỳ, nay chỉ còn 2. Cầu mong trong tương lai, chúng ta không cần nhiều nữa.

Anh sẽ di chuyển địa phương khác nên chúc Tân Hội Trưởng thành công.

Sau phần trình bày của anh Hội Trưởng là phần bầu cử.

Toàn thể TQLC tham dự đồng ý đề cử Niên Trưởng Hoàng Trọng Độ làm trưởng ban với sự trợ giúp anh Võ Thanh Sang phó ban và Tô Văn Cấp thư ký.

Trước khi thực hiện thủ tục bầu Hội Trưởng Niên Trưởng Trưởng Ban có đôi lời tâm sự với tất cả anh em, dù hiện diện hay không, Ông nói:

-TQLC đã chiến đấu nhiều năm tháng với nhiều sư đoàn CS Bắc Việt để giữ vững địa đầu giới tuyến Tổ Quốc, đó là Danh Dự của TQLC, mỗi quân nhân chúng ta phải bảo vệ Danh Dự Bình Chứng. Hội Trưởng Hội TQLC thay mặt anh em sinh hoạt cùng các hội đoàn bạn, cộng đồng tị nạn lại càng phải nêu cao tinh thần đó, đó là trách nhiệm.

Chúng ta ngày càng già đi, yếu đuối, nhưng mũ beret xanh, bộ quân phục với huy hiệu Bình Chứng và đơn vị mãi mãi không thay đổi, chỉ có thể bị nhuộm máu chứ không thể nhuộm bụi trần với những thứ huy hiệu linh tinh.

-Hội TQLC trực thuộc Tổng Hội nên Hội Trưởng cần tuân theo và thi hành đường lối của Tổng Hội và Ban Cố Vấn.

Sau cùng, bộ quân phục TQLC hiện nay chúng ta mặc trên người là biểu tượng của một Bình Chứng Oai Hùng với nhiều ngàn đồng đội đã hy sinh. Xin hãy đoàn kết thương yêu tôn trọng lẫn nhau, đó là kính trọng những anh linh đã hy sinh.

Niên Trưởng Trưởng Ban bầu cử tâm sự xong, Niên Trưởng yêu cầu ghi vào biên bản hai trách nhiệm của tân Hội Trưởng rồi đọc cho toàn thể nghe trước khi cho các thành viên tự ứng cử và đề cử.

Ứng cử; Không có ai.

Đề cử: Có 3 thành viên được đề cử, đó là các TQLC:

Hà Thế Đơn, Võ Thanh Sang, Quách Ngọc Lâm.

Ban bầu cử hỏi ý kiến 3 người được đề cử.

1.TQLC Hà Thế Đơn chấp nhận sự đề cử và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm.

2. TQLC Võ Thanh Sang xin từ chối vì lý do sức khoẻ.

3. TQLC Quách Ngọc Lâm vì lý do cao tuổi xin nhường cho tuổi trẻ.

Cả hai TQLC Quách Ngọc Lâm và Võ Thanh Sang đều là cựu Hội Trưởng, sinh hoạt chặt chẽ liên tục với Hội Nam CA từ khi bắt đầu có Hội, nay các anh xin tạm nghỉ để nhường danh dự và trách nhiệm cho tuổi trẻ, nhưng sẽ luôn luôn đứng bên cạnh, đứng sau lưng Tân Hội Trưởng để Hội mỗi ngày đông vui ấm cúng hơn trong nội bộ, giữ vững uy tín và danh dự khi đối ngoại.

(nhiều tiếng cười vui hân hoan như chào đón: “Thế là chúng ta có 3 hội trưởng, đúng hơn là đã có ngay hội trưởng, hội phó nội, ngoại vụ để chuẩn bị cho ĐH 2026).

Niên Trưởng Trưởng Ban gõ micro:

-Xin các anh giữ yên lặng, chúng ta điểm danh, phát phiếu bầu kín.



TQLC Tạ Hạnh và Thanh Sang kiểm phiếu tuyên bố:

-Tổng số ham dự: 30 người. Tổng số phiếu bầu 30, như vậy là hợp lệ.

-Kiểm phiếu: Hà Thế Đơn 28 phiếu

Quách Ngọc Lâm 2 phiếu.

Trưởng Ban bầu cử tuyên bố:

-TQLC Hà Thế Đơn đắc cử Hội Trưởng với số phiếu 28/30.

-Có ai khiếu nại gì không?

-Có ai khiếu nại gì không?

-Có ai khiếu nại gì không? Lập lại lần thứ ba.

TQLC Lê Văn Châm không khiếu nại nhưng thắc mắc:

-Quách Ngọc Lâm đã xin rút lui sao ai lại bầu cho Lâm 2 phiếu?

Ban Bầu cử:

-Đó là tín hiệu đáng mừng của tự do và bầu phiếu kín. 2 lá phiếu đó có ý nhắc cho Quách Ngọc Lâm và Hà Thế Đơn già trẻ bên nhau hợp ý hợp tình.



Tổng Hội Trưởng trao cờ cho Tân Hội Trưởng, THT nói:
-Trách nhiệm bảo vệ màu cờ sắc áo, danh dự Hội đang trong tay anh

Chuyện Bên Lề: Cửa đi thay người.

Dr Trương Minh Cường luôn luôn tham dự tất cả mọi sinh hoạt dù to dù nhỏ của Hội TQLC Nam CA. DR mang lời ca tiếng hát, nụ cười tới cho mọi người. Mặc dù những ngày tháng gần đây đã trải qua 2 lần giải phẫu tim nên Dr xuống sắc, xuống ký nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Hôm nay trên đường lái xe đến tham dự bầu cử thì xe của Dr bị chàng “Amigo” vượt đèn đỏ tung bay “phất phới”, nhưng Dr vẫn đến nơi tuy hơi trễ một tí, vẫn cười:

*-Cửa đi thay người, đây là lần thứ ba đường tới Peek Family bị chặn lại.
-Quá tam ba bận, Dr an tâm, mọi việc giao cho Vân Khanh lo*



Cọp đưa tin